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ผ่าทางตนัโครงการทวาย 
ยทุธศกัด์ิ คณาสวสัด์ิ 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 เม่ือสัปดาห์ท่ีผา่นมา ไดมี้การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหวา่งไทย-เมียนมาร์เพ่ือพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย นบัเป็นการผา่ทางตนัโครงการทวาย ภายหลงัจากเครืออิตลัไทยไดท้าํสัญญา Framework 
Agreement กบัเมียนมาร์เม่ือตน้เดือนพฤศจิกายน 2553 แต่เวลาผา่นมาแลว้เกือบ 2 ปีคร่ึง ยงัมีความกา้วหนา้ของการ
ดาํเนินการนอ้ยมาก  
 ปัญหาสาํคญัของโครงการน้ี คือ เป็นโครงการขนาดใหญ่ จึงเป็นการยากท่ีภาคเอกชนรายใดรายหน่ึงจะ
สามารถระดมทุนก่อสร้างเป็นเงินมากมายมหาศาลได ้ ดงันั้น เพ่ือเร่งรัดการดาํเนินการ ฝ่ายไทยและพม่าไดเ้ห็นชอบ
เก่ียวกบัการจดัตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมเพ่ือการพฒันาโครงการน้ีข้ึนใน 3 ระดบั คือ  

- คณะกรรมการร่วมระดบัสูง (JHC) เป็นกลไกระดบันโยบาย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีไทย  (นายกิตติรัตน์  
ณ ระนอง) และรองประธานาธิบดีเมียนมาร์เป็นประธานร่วม  

- คณะกรรมการประสานงาน (JCC) มีรัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรีของไทย (นายนิวฒัน์ธาํรง บุญ
ทรงไพศาล) และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาร์ เป็นประธานร่วม 

- คณะอนุกรรมการ (Sub-Committee) ใน 6 สาขา เช่น ดา้นกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการเงิน ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานและการก่อสร้าง ฯลฯ  

 ต่อมามีการประชุมคณะกรรมการ JCC เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 ณ กรุงเนปิดอว ์โดยมีนาย U Aye Myint 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาร์ รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี (นายนิวฒัน์ธาํรง บุญทรง
ไพศาล) เป็นประธานร่วม สรุปไดว้า่การจดัทาํกรอบความตกลง (Framework Agreement) ฉบบัใหม่ 
 จากนั้นนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ไดเ้ดินทางไปเยอืนโครงการเขตเศรษฐกิจทวายเม่ือวนัท่ี 17 
ธนัวาคม 2555 เพ่ือหารือขอ้ราชการกบัประธานาธิบดีเตง็เส่งของเมียนมาร์ รวมถึงติดตามและผลกัดนัความคืบหนา้ใน
การดาํเนินการ ซ่ึงผูน้าํประเทศทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพร้องกบัความสาํคญัของการระดมเงินทุนและการเชิญชวนนกัลงทุน
ประเทศท่ีสามเขา้ร่วมลงทุนดว้ย เพ่ือระดมทุนพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในระยะแรกก่อนพิจารณาใหเ้อกชนเขา้ร่วม
ลงทุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV)  
 ล่าสุดไดมี้การประชุมคณะกรรมการประสานงาน (JCC) เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรอยลัคลิฟ เมือง
พทัยา ซ่ึงมีประเดน็ท่ีน่าสนใจหลายประการ 
 ประการแรก ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบกบัโครงสร้างแบ่งการบริหารจดัการออกเป็น 3 ระดบั คือ  

- ระดบัภาครัฐ ประกอบคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น JHC, JCC ฯลฯ ของทั้งไทย เมียนมาร์ และอาจ
รวมถึงประเทศอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่น ทาํหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  

- ภาคเอกชน กาํหนดใหมี้นิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ทาํหนา้ท่ีเป็น Holding Company และมี SPV ซ่ึงเป็น
บริษทัลกู จดัตั้งข้ึนท่ีทวาย เพ่ือใหไ้ดรั้บสิทธิและประโยชน์ดา้นภาษีอากรตามกฎหมาย โดย SPV จะ
เป็นผูไ้ดรั้บสัมปทาน บริหารจดัการ และถือหุน้ในบริษทัเฉพาะกิจ (Special Purpose Company – SPC) 
ต่างๆ ตามความเหมาะสม   

- ระดบัผู้รับสัมปทานในแต่ละธุรกจิ เป็นบริษทัเฉพาะกิจ (Special Purpose Company – SPC) ซ่ึงมีหลาย
บริษทั แต่ละบริษทัจะลงทุนในธุรกิจดา้นต่างๆ แตกต่างกนัไป เช่น นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ ถนน 
โรงไฟฟ้า ฯลฯ 
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 ประการทีส่อง เห็นชอบใหเ้ร่งรัดจดัตั้ง SPV ท่ีเป็น Holding Company ข้ึนโดยเร็ว ทั้งน้ี เร่ิมแรกจะจดทะเบียน
เป็นบริษทัในประเทศไทย โดยทั้ง 2 ประเทศจะถือหุน้ฝ่ายละคร่ึงหน่ึง และยนิดีใหป้ระเทศอ่ืนๆ เช่น ญ่ีปุ่น ฯลฯ เขา้มา
ถือหุน้ใน SPV สาํหรับในอนาคตอาจจะพิจารณานาํ SPV ไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศต่างๆ เช่น 
สิงคโปร์ ไทย เมียนมาร์ ฯลฯ เพ่ือระดมทุนต่อไป  
 ประการทีส่าม ยกระดบัจากเดิมเป็นเพียงกรอบสัญญา Framework Agreement ระหวา่งเมียนมาร์และ
เครืออิตลัไทย เปล่ียนมาอยูใ่นรูปของสัญญาสัมปทานหรือ Concession Agreement ระหวา่งเมียนมาร์และ SPV อายุ
สัญญาเป็นเวลา 75 ปี (50+25 ปี)  
 ประการทีส่ี่ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาทบทวนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและพบวา่ตวัเลข
ผลตอบแทนการลงทุนในบางโครงการ เช่น ทางหลวงระหวา่งชายแดนไทยไปยงัพ้ืนท่ีโครงการทวาย ฯลฯ ยงัอยูร่ะดบั
ตํ่ามาก ดงันั้น จะตอ้งมีศึกษาเชิงลึกยิง่ข้ึนทบทวนสมมติฐานในดา้นต่างๆ รวมถึงร่วมมือกนัเพ่ือใหโ้ครงการมี
ผลตอบแทนสูงข้ึน เพ่ือใหโ้ครงการมีความเป็นไปไดท้างการเงิน มีผลกาํไรเพียงพอท่ีใหส้ามารถไดรั้บสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินได ้และสามารถขายพ้ืนท่ีโครงการได ้  
 สาํหรับขอ้สรุปขา้งตน้ จะนาํเสนอคณะกรรมการร่วมระดบัสูงระหวา่งไทย-เมียนมาร์พ่ือการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนท่ีโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง (JHC) ซ่ึงกาํหนดจดัประชุมช่วงปลายเดือนเมษายน 2556 ท่ีกรุงเน
ปิดอร์ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
 สุดทา้ยน้ี โครงการน้ีจาํเป็นจะตอ้งรีบดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน เน่ืองจากปัจจุบนันบัเป็นโอกาสทองท่ีนกัลงทุน
ญ่ีปุ่นมีปัญหาในการลงทุนในประเทศจีน ทาํใหส้นใจมาลงทุนในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นอยา่งมาก โดย
หากโครงการทวายล่าชา้แลว้ นกัลงทุนกจ็ะหนีไปลงทุนในเวยีดนามและอินโดนีเซีย 
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